

Q1 จีดีพีเกษตรติดลบ 2.1% ปลายปี '59-60 เกิดลานินญา

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจ คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (จีดีพี) ในไตรมาส 1 ปี 2559 พบว่า ติดลบ 2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ไม่มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ เกิดภาวะแล้งจัดในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2559 และปริมาณน้ำใช้การได้ในเขื่อนหลักต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก ซึ่งกรมชลประทานจำเป็นต้องควบคุมและจัดสรรการใช้น้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงการรักษาระบบนิเวศก่อน ปริมาณน้ำจึงไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชหลายชนิด

ทั้งนี้ หากพิจารณาเป็นรายสาขาจะพบว่า สาขาพืช ไตรมาส 1 ปี 2559 ติดลบ 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผลผลิตพืชที่ลดลง ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และลำไย สำหรับผลผลิตพืชที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน และยางพารา ด้านราคาพบว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2559 สินค้าพืชที่มีราคาเฉลี่ยลดลง ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางแผ่นดิบ ปาล์มน้ำมัน และลำไย ส่วนสินค้าพืชที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คือ สับปะรดโรงงาน

สาขาปศุสัตว์ ไตรมาส 1 ปี 2559 ขยายตัว 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยภาวะการผลิตปศุสัตว์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการดูแลและเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง และความต้องการของตลาดยังคงขยายตัว ซึ่งแม้สภาพอากาศที่แปรปรวนจะกระทบต่อการเติบโตของสัตว์อยู่บ้าง แต่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตเพียงเล็กน้อย ทำให้ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อ

สุกร ไก่ และนํ้านมดิบยังคงเพิ่มขึ้น ด้านราคา สินค้าปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีราคาเฉลี่ยสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2559 ราคาเฉลี่ยของสุกร ไก่ และนํ้านมดิบเพิ่มขึ้น ส่วนไก่เนื้อมีราคาลดลง

สาขาประมง ไตรมาส 1 ปี 2559 ติดลบ 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยปริมาณสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้นทำเทียบเรือที่สำคัญหลายท่าลดลง จากการประกาศบังคับใช้กฎหมายหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) หลังจากสหภาพยุโรป หรืออียู ประกาศให้ไทยเหลือง ทำให้เรือประมงขนาดเล็กและเรือประมงพาณิชย์บางส่วนต้องหยุดการทำประมงและจอดเรือเทียบท่า แม้ว่าภาครัฐจะเร่งช่วยเหลือเยียวยา แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงได้รับความเดือดร้อน ซึ่งผลดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบด้วย

ด้านราคา ราคากุ้งขาวแวนนาไมลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 เนื่องจากปริมาณผลผลิตกุ้งที่ออกสู่ตลาดมีมากเกินความต้องการของผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งได้ปิดตัวไปหลายรายจากปัญหาโรคตายด่วน และปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการลดราคารับซื้อกุ้งจากเกษตรกร นอกจากนี้ประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้หันไปนำเข้ากุ้งจากเวียดนาม อินโดนีเซีย และเอกวาดอร์ทดแทน ส่งผลให้ราคากุ้งในประเทศลดลงด้วย

สาขาบริการทางการเกษตร ไตรมาส 1 ปี 2559 ติดลบ 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 เนื่องจากการจ้างบริการเตรียมดิน และการเกี่ยวนวดข้าวลดลง โดยเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรังลดลงจากปริมาณน้ำที่ใช้การได้ในเขื่อนหลักมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก

ประกอบกับการใช้บริการรถเก็บเกี่ยวอ้อยลดลงเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตอ้อยได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้สาขาบริการทางการเกษตรลดลง

สาขาป่าไม้ ไตรมาส 1 ปี 2559 ขยายตัว 2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยผลผลิตไม้ยูคาลิปตัส และไม้ยางพารา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับไม้ยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้นจากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกระดาษและการก่อสร้างต่าง ๆ ขณะที่ไม้ยางพาราเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายการตัดโค่นสวนยางพาราเก่าของกรรยกยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อปลูกทดแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี หรือพีชอื่น สำหรับการผลิตถ่านไม้ ครึ่งเม็ด และครึ่งดิบ มีปริมาณลดลงเป็นผลมาจากความแห้งแล้ง

อย่างไรก็ตาม จากคาดการณ์ภาวะภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีผลวิเคราะห์ตรงกันว่า สถานการณ์เอลนีโญจะเริ่มคลี่คลายลงในช่วงปลายปี เปลี่ยนเป็นลานินญาที่จะทำให้เกิดฝนตก จึงมีความเป็นไปได้ที่ปีการเพาะปลูก 2559/2560 นี้จะเข้าสู่ภาวะปกติ และส่งผลให้จีดีพีทั้งปีขยายตัวอยู่ที่ 1.8-2.8% ซึ่ง สศก.ปรับให้ลดลงจากเดิมที่คาดการณ์จะขยายในช่วง 3-4% โดยสาขาพืชขยายตัวอยู่ในช่วง 2.2-3.2% สาขาปศุสัตว์ขยายตัวอยู่ในช่วง 1.5-2.5% สาขาประมงขยายตัวอยู่ในช่วง 0.5-1.5% สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัวอยู่ในช่วง 0.3-1.3% และสาขาป่าไม้ขยายตัวอยู่ในช่วง 2.3-3.3%

กยท. ร่วมลงนาม MOU โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ รมรณรงค์ชำระหนี้ต่อโอกาสรุ่นน้อง
(29/03/2559)

กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ ศึกษา(กยศ.) ในโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน จำนวน 36 แห่ง เข้าร่วมลงนามฯ และมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ กยศ. เป็นประธานในพิธี

โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นรณรงค์การสร้างวินัยทางการเงินให้บุคลากรของหน่วยงานที่เป็นผู้ กู้ ยืม ชำระเงินคืนให้กองทุนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้อง ซึ่ง กยท. เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่ง ที่เห็นถึงความสำคัญและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกัน

ที่มา : ThaiPR.net (วันที่ 29 มีนาคม 2559)

จังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยางระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 ช่วยเหลือเกษตรกรเจ้าของสวนกับคนกรีดยาง 30
มี.ค. 2559



นายศิวิโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
ชาวสวนยางและเพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยางให้การยางแห่งประเทศไทยดำเนินการขึ้น
ทะเบียนบัญชีเจ้าของสวนยางผู้เช่าสวนยางและคนกรีดยาง

ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในส่วนของ
จังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,170 ครัวเรือน พื้นที่ 41,767 ไร่ ผ่านการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอ 2,882 ครัวเรือน พื้นที่ 37,262 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 90.91 มีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 2,765 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.22 รวม
ยอดเงินที่โอนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นเงินกว่า 44 ล้านบาทโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวน
ยางจังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4330-6512

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คันฉัตร เพียรวิจิตรณัฐผู้เรียบเรียง : พิสิษฐ์ ศิริโชติอมรกุลแหล่งที่มา : สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

กยท.ขอนแก่นประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด 29 มี.ค. 2559



วันนี้(29 มี.ค.59) ที่ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559

ทั้งนี้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเจ้าของสวนกับคนกรีดยาง ในอัตราส่วน 60 : 40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท รวมทั้งประเทศเกษตรกรแจ้งเข้าร่วมโครงการจำนวน 804,127 ราย พื้นที่ 9,801,582 ไร่ โดยโอนเงินผ่านบัญชี ธกส.แล้วจำนวน 621,409 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.28% (ข้อมูลจาก กยท.ขอนแก่น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559)

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,170 ครัวเรือน พื้นที่ 41,767 ไร่ ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอ 2,882 ครัวเรือน พื้นที่ 37,262 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.91 มีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 2,765 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.22 รวมยอดเงินที่โอนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นเงินกว่า 44 ล้านบาทโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ (ธกส.)

<

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมร น้อยเสนาผู้เรียบเรียง : พิสิษฐ์ ศรีโชติอมรกุลแหล่งที่มา : สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น(F.M.T.V)

กรม.ต่ออายุ เงินกู้ยืมอย่าง ออกไปอีกปี

โพสต์ทูเดย์ - กรม.อนุมัติขยายเวลา
โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นล้าน ให้สถาบัน
เกษตรกรหมุนซื้ออย่างพยุ่งราคา

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) มีมติเห็น
ชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่
สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี
หรือตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 2559
เนื่องจากขณะนี้ยังมีวงเงินกู้เหลืออยู่ประมาณ
4,600 ล้านบาท และ กรม.ยังมีมติเห็น
ชอบให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ของสถาบัน
เกษตรกรออกไปอีกไม่เกิน 12 เดือน แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 31 มี.ค. 2560

“การขยายเวลาดังกล่าวจะทำให้
สถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนใน
ระบบของสถาบันเพื่อเข้าซื้อผลผลิตยางพารา
ที่จะกำลังจะถึงฤดูเปิดกรีดในช่วงเดือน
พ.ค.เป็นต้นไป เพื่อนำมาแปรรูป หรือเข้า
สต็อก ซึ่งจะช่วยให้ราคายางพาราใน
ตลาดไม่ตกต่ำ” พล.ต.สรรเสริญ ระบุ

สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่
สถาบันเกษตรกรดังกล่าวเป็น 1 ใน 12
มาตรการ ในการดูแลเสถียรภาพราคา
ยางพาราทั้งระบบ โดย กรม.มีมติอนุมัติ
โครงการไปเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2557 มีระยะ
เวลาดำเนินการกู้ยืมตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.
2557-31 ธ.ค. 2558 และกำหนดระยะเวลา
ชำระหนี้เงินกู้ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค.
2558

ทั้งนี้ ผลการดำเนินการโครงการที่
ผ่านมาพบว่า มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 707 แห่ง และได้กู้เงินเข้าซื้ออย่าง
ในฤดูกาลผลิต 2557/2558 ได้จำนวน 6.8
แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 2.6 หมื่นล้านบาท
แต่ต่อมาสถาบันเกษตรกรไม่กล้ากู้เงิน
มารับซื้ออย่างจากชาวสวนยางอีก เนื่องจาก
ต้องการสำรองเงินไว้ใช้คืนหนี้ ส่งผลให้
ราคายางตกต่ำและมีการเรียกร้องให้ขยาย
ระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ออกไป

9วันเที่ยวสงกรานต์ได้ลดภาษี

**กรม.เคาะ9-17เมย.
ยึดอีกปีแพคเกจทัวร์
อนุมัติรถไฟฟ้า2สาย
เส้นสีเหลืองกับชมพู
'บิกตู'ล้มเกษียณ65ปี
กรม.ไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีชมพู-
เหลือง เร่งเปิดประมูลภายใน 3
เดือน (อ่านต่อหน้า 6)**

ต่อจากหน้า 1

สงกรานต์

'บิกตู'เบรกยึดเกษียณชรก.65ปี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอให้ ครม.ขยายอายุการเกษียณราชการจากปัจจุบัน 60 ปี เป็น 65 ปี ว่า ยังไม่จำเป็น ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นว่าการเสนอเข้ามา ทำให้วันนี้คนยังแน่นไม่พอหรืออย่างไร ผู้สื่อข่าวถามว่า ทาง ก.พ.ระบุว่าจะเสนอเข้ามา นายกฯกล่าวว่า “จะเสนอก็เสนอมา แต่ก็ไม่ถึงผมหรอก เพราะมีคณะกลั่นกรองเรื่องให้ผมอยู่ อะไรที่ไม่เข้าทำเขาก็ดู มีคณะกฎหมาย คณะทำงานต่างประเทศจะพิจารณาจนถึงผม ไม่ใช่ว่าต้องรู้ทุกเรื่อง แล้วสั่งคนเดียว เขาต้องกลั่นกรองทุกคนเพื่อให้ผม เรื่องไหนควรจะให้ผม หรือไม่ควรจะให้ เขาก็เอาให้ฟังแล้วกลั่นกรองเอาไว้ ไม่ให้มาถึงผม จะให้ผมเดือดร้อนทำไม เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ทำตามใจใคร ผมต้องทำตามหลักการ”

ขยายเวลาสิ้นเชื่อย่างถึงธ.ค.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.

ว่าคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ขอความเห็นชอบขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรในการรวบรวมยางพารา โดยมีวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ขณะนี้มีการใช้สินเชื่อไปเพียง 5,400 ล้านบาท ยังเหลืองบประมาณอีก แต่ระยะเวลาในการขอใช้หมดแล้ว จึงมีการเสนอขอขยายระยะเวลาต่อไปอีก จาก 1 เมษายน 2559 ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2559 โดยใช้วงเงินที่เหลือ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ คือตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ส่วนระยะเวลาในการใช้คืนไม่เกิน 12 เดือน แต่ต้องไม่เกิน 31 มีนาคม 2560 และตรงนี้รัฐบาลยังให้ ธ.ก.ส.ตั้งงบประมาณชดเชยเงินกู้ให้กับสถาบันเกษตรกรร้อยละ 3 นั้น เท่ากับว่าสถาบันเกษตรกรจะเสียดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น และจ่ายค่าเบี้ยประกันอีกร้อยละ 0.5 ทั้งนี้ ทางครม.เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ได้ช่วยให้เกษตรกรที่ผลิตออกมาไม่ล้นตลาดและราคาขายตก จึงเห็นชอบขยายโครงการ นอกจากนี้ ยังเห็นชอบขยายเวลาโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท สำหรับโครงการที่ต้องขอใช้พื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่อุทยานต้องใช้ระยะเวลา ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันกำหนด จึงให้ขยายเวลาเป็น 30 กันยายน นอกจากนี้ สำหรับการดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทัน แต่อยู่ในขั้นตอนของเงินในระบบ (PO) คือขั้นของการหาผู้รับจ้างงานได้แล้วเพียงแต่เบิกจ่ายไม่ทัน เช่น เนื่องจากต้องใช้คอนกรีต มีขั้นตอนมากหลายขั้นตอน ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน เป็นต้น ให้ดำเนินการต่อไปให้เสร็จสิ้นกระบวนการ แต่ต้องไม่เกิน 30 มิถุนายน ทั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินโครงการต่อไป และเพื่อให้มีเงินลงไปสู่ในระบบ เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ประกอบการ เกิดการจ้างงานในพื้นที่

กรม.เคาะรถไฟฟ้าชมพู-เหลือง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี วงเงินลงทุน 53,490 ล้านบาท และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง วงเงิน 51,810 ล้านบาท รวมวงเงินลงทุนทั้ง

สิ้น 105,300 ล้านบาท โดยขณะนี้ทาง รฟม.ได้ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาฉบับหน้ากว่า 90% แล้ว ซึ่งที่ประชุม ครม.ต้องการให้ รฟม.เปิดประกวดหาเอกชนเข้ามาลงทุนให้ได้ภายใน 3 เดือน หรือประมาณเดือนมิถุนายนนี้

“ครม.อนุมัติให้รถไฟฟ้าทั้งสองเส้นทางเป็นระบบรถไฟฟ้าโมโนเรล รูปแบบร่วมลงทุนแบบพีพีพีเน็ตคอสต์ หรือเอกชนเก็บค่าโดยสารและแบ่งเงินให้รัฐรวมระยะเวลาร่วมทุนประมาณ 33 ปี 3 เดือน โดยใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี 3 เดือน เอกชนจัดเก็บค่าโดยสารส่งรัฐตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนปี 2558” นายอาคมกล่าว

นายอาคมกล่าวว่า รฟม.จะเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี ประมาณ 6,847 ล้านบาท และสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง ประมาณ 6,013 ล้านบาท ขณะเดียวกันรัฐจะสนับสนุนค่างานโยธาตามกรอบวงเงินของรถไฟฟ้าทั้งสองเส้นไม่เกิน 20,135 ล้านบาท และ 22,354 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหากเกินกรอบวงเงินดังกล่าวรัฐจะจ่ายเฉพาะในกรอบที่ ครม.อนุมัติไปเท่านั้น และกำหนดทยอยจ่ายระยะเวลา 10 ปี โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ พิจารณาแหล่งเงินที่เหมาะสม สาเหตุที่ต้องกำหนดกรอบวงเงินสนับสนุนเอกชนก่อนก่อสร้าง เนื่องจากช่วงแรกเอกชนจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากงานก่อสร้าง และหากเอกชนไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้หรือมีต่ำกว่ากรอบวงเงินที่ ครม.อนุมัติก็จะจ่ายตามความเป็นจริง

ดึงยุโรป-เกาหลี-ญี่ปุ่นลงทุน

นายอาคมกล่าวว่า ในการลงทุนงานก่อสร้างงานระบบ งานเดินรถ และงานอื่น เอกชนที่เข้ามาประมูลจะต้องลงทุนเอง โดยจากนี้ทาง รฟม.จะแต่งตั้งคณะกรรมการ มาตรา 35 ตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน ปี 56 เติมนักตามกระบวนการต่อไป ทั้งนี้ เอกชนที่เข้ามาประมูลจะต้องมีเทคโนโลยีตัวรถและดีไซน์ให้เข้ากับเทคโนโลยีซึ่งเอกชนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงเรื่องปริมาณผู้โดยสาร ขณะเดียวกันหากเห็นว่าผู้มีผู้โดยสารมาใช้รถไฟฟ้าจำนวนมาก เอกชนจะต้องเสนอผลตอบแทนส่วนนั้นให้รัฐด้วย ซึ่งประมาณการตัวเลขผู้โดยสารเบื้องต้นในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีชมพูแคราย-มีนบุรี ประมาณ 270,000 คน เทียบต่อวัน สายสีเหลืองประมาณ 247,900 คน

เที่ยวต่อวัน ปัจจุบันมีเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญก่อสร้างระบบดังกล่าว อาทิ ยุโรป แคนาดา เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น

ยื่นทำรถไฟความเร็วสูง4เส้น

ส่วนกระแสข่าวการพิจารณาจากนักการเมืองและนักวิชาการเรียกร้องให้มีการทบทวนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนครราชสีมา-กทม. ที่อาจไม่คุ้มค่าการลงทุนนั้น นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า ยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงไปยัง 4 หัวเมืองหลักที่สำคัญ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-หัวหิน และกรุงเทพฯ-ระยอง โดยการศึกษาจะระบุว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนเนื่องจากรายได้หลักจะมาจาก การพัฒนาเชิงพาณิชย์และด้านอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 60% ส่วนรายได้ค่าโดยสารอยู่ที่ 30-40% มันใจว่าสามารถอธิบายกลุ่มต่างๆ ที่ออกมาคัดค้านโครงการนี้ได้

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ระบุดึงเงินมาต้องการผลักดันรถไฟความเร็วสูงเส้นแรก กรุงเทพฯ-นครราชสีมา เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศไทยให้เกิดขึ้นว่าสามารถผลักดันโครงการนี้ได้สำเร็จ ส่วนรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ นั้น เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น อยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ ส่วนเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน และกรุงเทพฯ-ระยองนั้น นายบายนายกฯสนับสนุนผู้รับเหมาและภาคเอกชนยักษ์ใหญ่ของไทยที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนด้วย

กินเที่ยวสงกรานต์ลดภาษี

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คือ ลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายกินเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเวลา 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-17 เมษายน 2559 คาดว่าจะทำให้สูญเสียรายได้ทางตรง 1,500 ล้านบาท แต่จะได้ภาษีทางอ้อมกลับคืนมา เนื่องจากการลดหย่อนภาษีต้องไปหักกับภาษีเดิมรูปแบบเท่านั้น ดังนั้น มาตรการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงแรมที่ยังไม่เข้ามาอยู่ในระบบจะเข้ามาอยู่ในระบบภาษีมากขึ้น นอกจากนี้ยังต่ออายุมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ

ออกไปอีก 1 ปี ด้วยการลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว ค่าโรงแรม แพคเกจทัวร์ในประเทศไม่เกิน 15,000 บาท มีผลย้อนหลังวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2559 คาดว่าจะทำให้สูญเสียรายได้ประมาณ 800 ล้านบาท รวม 2

มาตรการสูญเสียรายได้ประมาณ 2,300 ล้านบาท “ผู้ที่ท่องเที่ยวในประเทศช่วงปีนี้ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ถึง 30,000 บาท โดย 15,000 บาทแรกใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 9 วัน และหากมีส่วนเกินค่าที่พัก แพคเกจทัวร์ช่วงสงกรานต์ สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีก 15,000 บาท” นายวิสุทธิ์กล่าว และว่า ส่วนการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นั้นยังไม่เข้า ครม.ครั้งนี้ เนื่องจากเวียนขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนมาตรการเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจการให้เงินข้าราชการคนละ 1 พันบาท แจกเงินสำหรับคนจนนั้น ยังไม่มีการเสนอไปยัง ครม.

สศค.คาดจีดีพีปีนี้โต3.7%

นายภุชญา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า มาตรการด้านภาษีที่ทยอยนำมาจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงสงกรานต์ให้คึกคักในระดับหนึ่ง ซึ่ง สศค.จะมีการนำตัวเลขของมาตรการดังกล่าว รวมถึงแพคเกจกระตุ้นที่มีความชัดเจนเข้าไปประเมินตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจในปีใหม่ รวมถึงตัวเลขการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ประเมินว่าจะลงในปีนี้ได้ถึง 1.2 แสนล้านบาทมูลค่าทั้งหมด 1.5 ล้านล้านบาท ขณะที่ สศค.จะประกาศแนวโน้มเศรษฐกิจปีใหม่วางเดือนเมษายนนี้ เดิมคาดว่าจะโต 3.7% มองว่ามีแนวโน้มลดลงที่ต้องปรับลดลง แต่น่าจะเกินกว่า 3% ใกล้เคียงกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่าจะโต 3.1% สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินว่าจะโต 3.3% ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานมองว่าโตเกิน 3% ถือว่าเป็นเรื่องน่าดีใจ ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้

นายภุชญา กล่าวว่า สำหรับแนวโน้มการจัดเก็บรายได้ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2558-มีนาคม 2559) เบื้องต้นเท่าที่ดูตัวเลขมีแนวโน้มเกินกว่าเป้าหมาย 6 หมื่นล้านบาท ได้รับอานิสงส์จากการประมูล 4จี ทำให้มีเงินรายได้พิเศษเข้ามา 5 หมื่นล้านบาท แต่การจัดเก็บในส่วนอื่นๆ ไม่ได้แย่ เพราะยังเกินเป้าหมายกว่า 1 หมื่นล้านบาท

เพิ่มระบบชลประทาน20ล้านไร่

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการจัดสรรน้ำและ

บำรุงรักษา) กรมชลประทาน เปิดเผยในงานสัมมนา “กร.รวมใจ ใช้น้ำประหยัด ร่วมจัดภัยแล้ง” จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ว่า ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ทางการเกษตรรวม 150 ล้านไร่ แต่มี

เพียง 33 ล้านไร่ที่มีระบบชลประทาน จึงคาดหวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะเร่งรัดให้เกิดการพัฒนาชลประทานเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำระบบชลประทานเพิ่มเติมอีกจำนวน 20 ล้านไร่

นายสัญญา กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการใช้น้ำรวมอยู่ที่ระดับ 70,249 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ขณะที่น้ำใช้ได้จริงมีเพียง 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเท่านั้น จึงต้องบริหารจัดการให้ทุกภาคส่วน อาทิ งดทำนาปรัง พร้อมกับเร่งหาแหล่งน้ำเพิ่ม ล่าสุดรัฐบาลให้เร่งรัดผันน้ำโขงมาเติมในฤดูแล้งนี้ เพื่อดูแลพื้นที่รวม 10,000 ไร่ และจะทำสถานีสูบน้ำให้เสร็จในปี 2560 ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมอบให้กรมชลประทานศึกษาดึงน้ำจากสาละวิน และอื่นๆ มาเติมที่เขื่อนภูมิพล คาดจะศึกษาเสร็จปีหน้าเพื่อเป็นแผนในช่วงระยะยาว

นายสัญญา มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า กร.มีเป้าหมายดึงภาคเอกชนมาร่วมจัดการใช้น้ำประมาณ 30% ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน) โดยจะจัดโรงงานนำร่องอย่างน้อย 100 แห่งเข้าร่วมโครงการ ขณะเดียวกันยังขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรม หากเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโรงงานก็พร้อมจะมาน้ำมาช่วยเหลือ

‘บิ๊กตู่’บินมะกันถกนิวเคลียร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีกำหนดเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 4 ที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน ร่วมกับผู้นำ 52 ประเทศ และ 4 องค์การระหว่างประเทศ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ของไทยร่วมกับประชาคมโลก เพื่อวางรากฐานโครงสร้างด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่ง การประชุมในครั้งนี้มีผู้นำจากประเทศต่างๆ อาทิ นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายฟรอนซ์ว็อล์ฟ ออลลองด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส นายเนเรทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย และนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และ 4 องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ สหประชาชาติ (ยูเอ็น) ทบวงการ

พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ องค์การตำรวจสากล และสหภาพยุโรป (อียู)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โอกาสนี้นายกฯยังได้เข้ารับรางวัลสุดยอดผู้นำด้านอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ซึ่งประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะประเทศที่มีบทบาทจำกัดและไม่ให้มีสารกัมมันตรังสีอยู่ในประเทศ โดยมี 17 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับรางวัล นอกจากนี้ สมาหอกการค้าสหรัฐอเมริกาและสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาและอาเซียนจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี โดยจะมีผู้นำระดับสูงจากบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ผู้แทนจากภาครัฐของสหรัฐอเมริกาและคณะทูตานุทูต ร่วมรับฟังวิสัยทัศน์การบริหารประเทศและความก้าวหน้าในการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยด้วย

ลดเปิดเงินลงทุน โครงสร้างพื้นฐานปี'59



ลงทุน **20** โครงการ
เซ็นสัญญาแล้ว **8** สัญญา



ลดเม็ดเงินลงทุน
จาก **1.7** ล้านล้านบาท
เหลือ **1.5** ล้านล้านบาท



สาเหตุ
ลดการลงทุนรถไฟความเร็วสูง
จาก กทม.-หนองคาย
3 แสนล้านบาท
เหลือ กทม.-โคราช
1.7 แสนล้านบาท

ที่มา:
ผลประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ

ที่มา มติชน 30 มี.ค. 59 น. 1, 6 (3)

ขยายเวลากู้เงินยางพาราถึง31ธ.ค.

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ขอยขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา โดยขยายระยะเวลาอีกตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 59 เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการก่อนหน้าแล้วโดยกำหนดวงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ขณะนี้ใช้วงเงินสินเชื่อไปเพียง 5,400 ล้านบาท ยังเหลือวงเงินสินเชื่ออยู่ แต่ระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอยขยายระยะเวลาเพิ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 59 โดยใช้วงเงินที่เหลือมีระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่เริ่มโครงการคือ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 59 ระยะเวลาใช้คืนไม่เกิน 12 เดือน แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 มี.ค. 60

โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สถาบันเกษตรกรร้อยละ 3 แต่สถาบันเกษตรกรต้องเสียดอกเบี้ยเองร้อยละ 1 และจ่ายค่าเบี้ยประกันอีก 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดย ครม.เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการดีที่ทำให้สถาบันเกษตรกรไม่ผลิตยางล้มตลาดทำให้ราคาขยับไม่ตกต่ำ จึงเห็นชอบให้อนุมัติโครงการดังกล่าว.



**เสนอแนะวิธีเก็บน้ำในเขื่อนแห้งแล้ง
ทำฝนหลวงทันทีเมื่อมีเมฆปกคลุม**

เรียน คุณเอก วิภาวดี
ผมสังเกตดูวันที่มีเมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้าแล้วฝนไม่ตกมีอยู่หลายวันในแต่ละปี ฉะนั้นวันใด เวลาใดที่มีเมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้าเหนือเขื่อนอ่างเก็บน้ำแล้วฝนไม่ตก ก็ให้เจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนอ่างเก็บน้ำ ตลอดจนชาวบ้านประชาชนที่อยู่บริเวณเขื่อนอ่างเก็บน้ำ หรือนักท่องเที่ยวที่ไปชมเขื่อนอ่างเก็บน้ำ รีบโทรศัพท์ไปแจ้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ให้ไปทำฝนหลวงเหนือเขื่อนอ่างเก็บน้ำนั้น ๆ ย่ารอให้ฝนตกเอง เพราะอาจไปตกที่อื่น หรือตกได้เขื่อน ทำให้เขื่อนแห้งแล้งน้ำน้อยไป หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงควรประกาศหมายเลขโทรศัพท์สำหรับโทรฯแจ้งให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ หรือคิดประกาศไว้ที่เขื่อนอ่างเก็บน้ำให้เห็นชัดเจน ปัจจุบันประชาชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กันมากคงจะช่วยได้ดี

เมื่อทำฝนหลวงครั้งที่ 1 ฝนหยุดตกแล้ว ถ้ายังมีเมฆปกคลุมท้องฟ้าเหนือเขื่อนอ่างเก็บน้ำอยู่ ก็โทรฯแจ้งให้ทำฝนหลวงครั้งที่ 2 พอฝนหยุดตกแล้วยังมีเมฆปกคลุมท้องฟ้าอยู่ ก็โทรฯแจ้งให้ทำฝนหลวงครั้งที่ 3 และทำครั้งต่อ ๆ ไปจนกว่าเมฆจะหมดไปจากท้องฟ้า ไม่ต้องกังวลน้ำในเขื่อนอ่างเก็บน้ำ เพราะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าราคาถูกใช้ได้

ช่วงเวลาที่ไม่มีเมฆปกคลุมท้องฟ้ามากคือช่วงเกิดหย่อมความกดอากาศสูง หย่อมความกดอากาศต่ำ และเวลาที่มีพายุพัดผ่านไทย จะมีเมฆปกคลุมท้องฟ้ามากก่อน รีบโทรฯแจ้งทำฝนหลวงเหนือเขื่อนอ่างเก็บน้ำทันทีอย่ารอให้ฝนตกเอง เมื่อพายุนำฝนจริงตกมาถึงหยุดทำ พอฝนจริงผ่านไปแล้ว ถ้ายังมีเมฆปกคลุมท้องฟ้าอยู่ที่โทรฯแจ้งทำฝนหลวงต่อจนกว่าเมฆจะหมดไปจากท้องฟ้า

ถ้าทำตามข้อเสนอแนะเขื่อนอ่างเก็บน้ำจะไม่แห้งแล้งน้ำอีกต่อไป ประเทศไทยอยู่ในเขตรมรสุมไม่ต้องกลัวอดน้ำ แต่ต้องทำตลอดปี

ขอแสดงความนับถือ
ผู้สูงวัย
.....

ข้อคิดเห็นของผู้สูงวัยก็มองด้วยความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปได้ที่จะให้หน่วยฝนหลวงมาช่วยทำฝนเทียมให้มีฝนตกเหนือเขื่อนอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้มีน้ำในเขื่อนจะได้ไม่แห้ง ซึ่งในข้อเท็จจริงทางด้านเทคนิคนั้นไม่ทราบว่าสามารถทำฝนหลวงตามข้อเสนอดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะบางครั้งเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะทำได้ก็อาจจะทำไม่ได้ตามที่คิดก็ได้ อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะนำไปคิดและศึกษาว่าทำได้หรือไม่ในการที่ช่วยให้น้ำในเขื่อนมีน้ำเต็มปริมาณตลอดเวลา

**เงินช่วยเหลือขานาชาวลาวนอยาง
ย่างเข้าเดือนที่ 4 ยังไม่ได้รับเงิน**

ถนนสี่ไต้หลวง ซอย 6 อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

เรียน คุณเอก วิภาวดี
ตามที่รัฐบาลชุดปัจจุบันมีมาตรการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราและชาวนาเมื่อปี 2558 ต่อเนื่องมาปี 2559 อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะราคาตกต่ำ กำหนดช่วยเหลือรายละไม่เกิน 15 ไร่ (ยางพาราไร่ละ 1,500 บาท ข้าวไร่ละ 1,000 บาท)

เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ประชาสัมพันธ์ว่าจะรีบดำเนินการให้ชาวสวนชาวนา ทันได้ใช้จ่ายชั้กรากใหม่ 2559 นี้ พอเรื่องเงียบ ผู้บริหารบาลก็ย้ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2559

บัดนี้วันเวลาล่วงเลยจะเข้าเดือนที่ 4 ของชั้กรากนี้แล้ว ความเป็นมาเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ได้รับการช่วยเหลือเพียง 30% อีก 70% ยังรอความช่วยเหลืออย่างเลื่อนลอย ส่วนชาวนายังไร้วิ้วแม่เพียง 1% เห็นทีจะหมดโอกาส ตามที่รัฐบาลได้ประกาศว่าจะลุยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินฟรีผู้มีรายได้น้อยและข้าราชการชั้นผู้น้อย

ฉะนั้นจึงเรียนมาขังหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้ช่วยเป็นสื่อกลาง เรเรียนตามไปยังท่านผู้รับผิดชอบในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราและชาวนา ได้รับรู้รับทราบเหตุที่ยังไม่ทันอนุมัติเงินช่วยเหลือในคราวครั้งนี้ด้วย ขอไปรลอย่าให้เรื่องเงียบจนชาวสวนยางพารา และชาวนาเข้าไปพูดจากกลางเป็นข้อเปรียบเทียบกับรัฐบาลชุดที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
นายพิพัฒน์ พงศ์วิวัฒน์

.....
ถ้าการช่วยเหลือเรื่องเงินชดเชยให้แก่ชาวนาและชาวสวนยางพาราของรัฐบาลมีความชักช้าเลยกำหนดระยะเวลาที่รัฐบาลให้

สหกรณ์ตั้งลงนามยกกระดับยางพารา แปรรูปกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันก่อน นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสายันท์ อินทรภักดี รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ดร.บัณฑิต พันธุ์ นักกีฬานานาชาติ รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนายประทพ สุขสนาม ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านยางพาราเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ และการบริหารจัดการทรัพยากร การร่วมมือโครงการอื่น ๆ ที่เป็นต้นแบบในการพัฒนากิจกรรมใหม่ ๆ ของสหกรณ์

ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่

จะปลูกยางพารา จำนวน 1.30 ล้านไร่ ผลผลิตปีละ 300,000 ตัน และมีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา จำนวน 44 แห่ง แต่ขณะนี้ราคาขายพาราตกต่ำ ประมาณ 3 กิโลกรัม 100 บาท เพราะประเทศไทยผลิตยางในปริมาณมากและเป็นที่ยอมรับว่าในภาคใต้เป็นพื้นที่ผลิตยางที่ดีที่สุดของโลก แต่วันนี้ยางพาราไม่ได้ผลิตเฉพาะภาคใต้ ซึ่งการแก้ปัญหาในเรื่องการผลิต การตลาด จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งเสริมสหกรณ์ชาวสวนยางให้มีผลกำไรในกิจการสหกรณ์และส่งเสริมสหกรณ์ให้สามารถขายยางโดยตรงกับผู้ผลิตและแปรรูปได้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาโดยการให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมยาง ได้มีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสนับสนุนสหกรณ์ที่มีศักยภาพดำเนินการผลิต

แปรรูปยางพารา อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยแปรรูปผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยมีทางมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเกษตรกร ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การฝึกอบรมแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตแปรรูปยางพาราอย่างครบวงจร

อีกด้านหนึ่ง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ต.ปะเหลียน นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอ

ปะเหลียนจัดขึ้น ตลอดหลักสูตรจะมีหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มวิชา คือ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ สร้างโอกาสในการแข่งขัน เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ด้าน นายประเสริฐ เกษตรอำเภอปะเหลียน กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ ได้มีการให้ความรู้เรื่องชุมชนเข้มแข็งโดยวิธีสหกรณ์ วิทยากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรง รวมทั้งการผลิตน้ำมันก๊วยจากปลา หลังจากฟังบรรยายภาคทฤษฎีเสร็จแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริง และลงพื้นที่ดูการทำงานและแปลงตัวอย่าง ณ พื้นที่ หมู่ 5 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ศรีสะเกษ

สศก.ชี้ภัยแล้งจุดจีดีพีเกษตรไตรมาสแรกหดตัว 2.1 แต่คาดทั้งปีจะกระเตื้องขึ้นเป็นบวก 1.8-2.8

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2558 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2559 ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดลดลง เมื่อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1 ของปี 59 จึงหดตัว ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยสาขาการผลิตที่หดตัว ได้แก่ สาขาพืช หดตัวร้อยละ 3.2 พืชที่มีผลผลิตลดลง คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และลำไย สาขาประมง หดตัวร้อยละ 0.8 เนื่องจากปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ที่สหภาพยุโรปประกาศให้ใบเหลืองทำให้เรือประมงขนาดเล็กและเรือประมงพาณิชย์บางส่วนต้องหยุดทำประมงและจอดเทียบท่า สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวร้อยละ 2.7 เป็นผลต่อเนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้พื้นที่เพาะปลูกลดลง การใช้บริการจ้างเตรียมดิน หรือเกี่ยวนาลดตามไปด้วย ขณะที่สาขาปศุสัตว์มีการขยายตัวร้อยละ 2.0 เพราะการผลิตปศุสัตว์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน และความต้องการของตลาดยังคงขยาย

ตัว ส่วนสาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 2.2 จากผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสและไม้ยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ไว้ว่าปีนี้ฝนจะตกอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยปกติ และมีปริมาณมากกว่าปี 58 ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวนาปีคาดว่าจะสามารถปลูกได้ตามฤดูกาล ส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปี รวมทั้งผลผลิตตัวอื่นจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ฉะนั้น คาดว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2, 3, 4 จะมีการขยายตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในภาพรวมทั้งปี 2559 จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.8-2.8 ทั้งนี้ คาดว่าสาขาพืชจะขยายตัวร้อยละ 2.2-3.2 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 1.5-2.5 สาขาประมง ขยายตัวร้อยละ 0.5-1.5 สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 0.3-1.3 สาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 2.3-3.3 แต่อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำ สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร และภาวะเศรษฐกิจโลก ที่จะมีผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

กรม.อนุมัติยัดเวลาสินเชื่ออย่าง4.6พันล้านบาทถึงสิ้นธ.ค.59

กรม.ไฟเขียวขยายระยะเวลาใช้เงินสินเชื่อรวบรวมยารักษาที่เหลืออยู่ 4.6 พันล้านบาทไปถึง 31 ธ.ค.นี้หลังใช้เงินไปเพียง 5.4 พันล้านบาท กลับลำไฟเขียวโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์ วงเงิน 3.7 พันล้านบาทให้ใช้พื้นที่สนามชัยเขตตามเดิม หลังกระทรวงอุตสาหกรรมทบทวนและนำเสนอกรม.อีกครั้ง ดึงเอกชนร่วมลงทุนเสร็จในปี 2563

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมายหลังการประชุมกรม.ว่า กรม.มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) เสนอในการขอขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร ในการรวบรวมยางทรา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วมีวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท แต่ในปัจจุบันได้มีการใช้วงเงินสินเชื่อไปได้เพียง 5,400 ล้านบาท คงเหลือ 4,600 ล้านบาท โดยกรม.

ยังเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มี.ค.2559 จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปอีกตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 ธ.ค.2559 โดยใช้วงเงินในส่วนที่เหลืออยู่ในการดำเนินการสำหรับระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 ธ.ค.2559 ระยะเวลาดำเนินไม่เกิน 12 เดือน แต่ต้องไม่เกิน 31 มี.ค.2560 ทั้งนี้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งงบประมาณสำหรับชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สถาบันเกษตรกร 3% โดยในส่วนของเกษตรกรต้องเสียดอกเบี้ย 1%

“กรม.เห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ทำให้สถาบันเกษตรกรช่วยทำให้ยางที่ผลิตออกมาไม่ล้นตลาด ราคาจะไม่ตกต่ำ ที่ขยายโครงการออกไป เพราะเวลาผ่านไปหมดแล้ว”

รายงานข่าวระบุว่า ในการประชุม กรม.วานนี้ (29 มี.ค.) กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอทบทวนมติ กรม.วันที่ 16 มี.ย.2558 เรื่องโครงการจัดตั้ง

ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติและผลการทบทวนในเรื่องพื้นที่และแผนการดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 มี.ค. 2559 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันที่จะใช้พื้นที่อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เช่นเดิม แต่ได้ปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการและงบประมาณให้สามารถ เกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง ให้เป็นการลงทุนโดยภาครัฐทั้งหมด มีวงเงินงบประมาณรวม 3,705.7 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินโครงการเฟสที่ 1 แล้วเสร็จในปี 2561 และเฟสที่ 2 แล้วเสร็จในปี 2563

ส่วนเฟสที่ 3 ค่อยไปตกลงกันอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้าเอกชนจะเข้าร่วมลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้ กรม.ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 233.3 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในวงเงิน 3,705.7 ล้านบาทแล้ว แบ่งออกเป็นค่าชดเชยพื้นที่สวนป่าและปลูกป่าทดแทนทั้งโครงการ 1,234 ไร่ จำนวน 156 ล้านบาท และค่าจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ 76.5 ล้านบาท เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม นางอรุณรชกา สืบญเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ชี้แจงถึงงบประมาณค่าปลูกป่า 156 ล้านบาทว่า จะไม่เพียงพอลดชดเชยได้ครบทุกแปลง จากนั้น พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แย้งขึ้นมากกว่า เงินจำนวน 156 ล้านบาท ที่จะต้องมามอบให้กระทรวงทรัพยากรฯ นั้น ใช่ว่าจะสำรองไม่ได้ แต่เท่าที่ทราบแผนแม่บทในการก่อสร้างศูนย์แห่งนี้ของกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยังไม่แล้วเสร็จ

อย่างไรก็ตาม ในที่สุดกรม.ได้สรุปตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอมาก่อนหน้านี้ว่า ให้ชำระค่าชดเชยพื้นที่สวนป่าเป็นจำนวน 53.05 ล้านบาท

กกท.เร่งรัดแผน ใช้ยาพาราทำลู่วิ่ง

ใช้แห่งแรก ในกีฬาชาย.

“บิกเสื่อ” สกล วรรณ-
พงษ์ ผู้ว่าการ กกท. สั่ง
เร่งรัด ★ มีต่อหน้า 23

กกท.เร่งรัด ☆ ต่อจากหน้า 17

2 แผนงานหลักให้เสร็จเรียบร้อย โดยเตรียมเปิดลีกฟุตบอลเยาวชนอายุ 13, 15, 17 และ 19 ปี ตั้งแต่เดือน พ.ค.นี้เป็นต้นไปเพื่อสร้างนักเตะดาวรุ่ง ป้อนเข้าสู่สโมสร และเพื่อคัดเลือกเป็นทีมชาติไทยไปสู่ฟุตบอลโลกในอนาคต ขณะที่อีกงานสนับสนุนการใช้อย่างธรรมชาติภายในประเทศด้วยการจัดทำเป็นลู่วิ่งสังเคราะห์ เริ่มใช้สูตรยางสังเคราะห์ของ กกท. ในการสร้างสนามลู่วิ่งกรีฑา รองรับการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์” ที่จังหวัดชุมพรแล้ว

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 2/2559 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2559 ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนงานของผู้ว่าการ กกท. ประจำปี 2559 ประกอบด้วยแผนงานระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี), แผนงานระยะกลาง (ไม่เกิน 3 ปี) และแผนงานระยะยาว (เป็นประจำปี) ได้แก่ แผนงานระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) คือการจัดทำไบค์เลนภายในสนามกีฬาหัวหมาก, การแก้ไขกฎหมายระเบียบและสัญญาการจัดการรายได้ของ กกท., การณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์กีฬาอาชีพ, ห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชน และการจัดตั้งอนุกรรมการกีฬาเยาวชนระดับจังหวัด

แผนงานระยะกลาง (ไม่เกิน 3 ปี) คือ งานพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน, สนามฝึก

ฟุตบอลไทยไปสู่ฟุตบอลโลก โดยจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์” ที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร และสนามฝึกกรีฑาพัฒนากรีฑาในระดับจังหวัดและพัฒนานักกีฬาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และงานกีฬาสร้างโลกเขียว และแผนงานระยะยาว (เป็นประจำปี) คือ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่กีฬาทีมชาติคนพิการ, การนำลู่วิ่งสังเคราะห์ของ กกท. มาใช้พัฒนากรีฑา, การพัฒนากีฬามวยไทยให้เป็นอาชีพและไปสู่สากล และการพัฒนาสมาคมกีฬาจังหวัดให้เป็นศูนย์การฝึกซ้อมและแข่งขัน รวมทั้งให้บริการประชาชนนั้น

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานดังกล่าวว่า ขณะนี้มีแผนงานเร่งด่วนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการต่อเนื่อง มี 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานสนามฝึกฟุตบอลไทยไปสู่ฟุตบอลโลก ซึ่งเป็นการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุ 13, 15, 17 และ 19 ปี ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลอย่างยั่งยืนและทัดเทียมกับประเทศผู้นำด้านกีฬาฟุตบอล จัดการแข่งขันในระบบลีก เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับนักฟุตบอลเยาวชนเข้าไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพในสโมสรฟุตบอล ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเพื่อคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเข้าแข่งขันคัดเลือกไปสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกต่อไป ภายใต้ชื่อโครงการ “สนามฝึกฟุตบอลไทยไปสู่ฟุตบอลโลก” และจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่เดือน พ.ค.2559 เป็นต้นไป ความคืบหน้าต่างๆ อยู่ระหว่างการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการให้ทันตามกำหนดต่อไป

อีกหนึ่งแผนงานได้แก่แผนงานการนำลู่วิ่งสังเคราะห์ของ กกท. มาใช้พัฒนากรีฑาเพื่อสนับสนุนการใช้วิถีสุขภาพธรรมชาติภายในประเทศ โดย กกท. ได้ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาสูตรยางสังเคราะห์ ซึ่งมีส่วนผสมของยางธรรมชาติ เพื่อจัดสร้างสนามลู่วิ่งกรีฑา และได้รับการรับรองตามมาตรฐานของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ซึ่ง กกท. ได้เริ่มใช้สูตรยางสังเคราะห์ดังกล่าวในการก่อสร้างสนามลู่วิ่งกรีฑา เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬา